



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๑๑๑๑

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม)/  
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ/คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร/  
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้เห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งฯ ไปแล้วนั้น

ในการนี้ กองแผนงานได้สรุปความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ พอสรุปได้ ดังนี้

๑. คณะกรรมการโครงการฯ ได้มีการประชุมหารือร่วมกันจำนวน ๕ ครั้ง เพื่อกำหนดหลักการ และแนวทางในการจัดทำโครงการฯ ให้เกิดความชัดเจน รวมถึงได้กำหนดพื้นที่สำหรับการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลสัตว์ และได้มอบหมายให้คณะทำงานจัดทำโครงการฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒. เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้มีการสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ของพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีผู้ร่วมศึกษาพื้นที่ ประกอบด้วย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศาสตราจารย์ นสพ. ดร.อภิรักษ์ สุประเสริฐ) และคณะกรรมการโครงการฯ

๓. ผู้แทนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดินทางไปศึกษาดูงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลสัตว์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และวิทยาเขตบางเขน เมื่อวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๔. คณะทำงานจัดทำโครงการฯ ได้มีการลงพื้นที่เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และมีการประชุม จำนวน ๔ ครั้ง เพื่อร่วมหารือรายละเอียดโครงการฯ และดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการโครงการฯ ที่กำหนดไว้

ซึ่งขณะนี้ คณะทำงานจัดทำโครงการฯ อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดในส่วนของ งบประมาณบุคลากร งบก่อสร้างอาคาร งบครุภัณฑ์ และงบดำเนินงาน รวมถึงรูปแบบอาคารของ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการโครงการฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ทั้งนี้ ได้กำหนดพื้นที่การจัดตั้งโครงการฯ ไว้ ๓ ส่วน ดังนี้

**๑. พื้นที่ และอาคารของคณะสัตวแพทยศาสตร์**

ที่ตั้ง : แปลงหญ้าคณะสัตวศาสตร์ ปากทางเข้าวิทยาลัยพลังงาน

เนื้อที่ : ประมาณ ๒๐ ไร่

รูปแบบอาคาร : อาคารเรียนและปฏิบัติการณ์ (แบบอาคารจุฬารัตน์) และโรงฝึกปฏิบัติ

**๒. พื้นที่ และอาคารของโรงพยาบาลสัตว์**

ที่ตั้ง : ศูนย์ชีวินทรีย์ และบางส่วนของแปลงทดลองคณะผลิตกรรมการเกษตร

เนื้อที่ : ประมาณ ๑๕ ไร่

รูปแบบอาคาร : โรงพยาบาล (แบบศูนย์นานาชาติ) ที่พักสัตว์แพทย์ คอกพักสัตว์ใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ สระธาราบำบัด

**๓. พื้นที่ และอาคารของโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่/ปศุสัตว์ (ฟาร์มพร้าว)**

ที่ตั้ง : ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอพร้าว

เนื้อที่ : ประมาณ ๒๐๐ ไร่

รูปแบบอาคาร : โรงพยาบาล (แบบจากปศุสัตว์) คอกพักสัตว์ หน่วยวิจัยสัตว์ป่า และสัตว์อื่นๆ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับด้านสัตว์ ดังนั้น ควรเชื่อมโยงและผนวกการดำเนินงานร่วมกับทั้ง ๒ วิทยาเขตด้วย

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้าน  
ยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบความก้าวหน้า และ  
พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดพื้นที่ในการจัดตั้งโครงการฯ ทั้ง ๓ ส่วน ตามที่เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ